



ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร

เรื่อง มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘

จังหวัดกำแพงเพชร ตระหนักถึงปัญหาการเก็บเกี่ยวอ้อยของชาวไร้อ้อย ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล มักพบว่าชาวไร้อ้อยมีการเผาอ้อย เพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยวและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสร้างปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ส่งผลกระทบต่อประชาชน เพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างมีความสุข ลดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่กำหนดให้มีปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ร้อยละ ๐ (ศูนย์) จังหวัดกำแพงเพชร จึงประกาศมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยช่วงฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้

๑. ให้ชาวไร้อ้อยงดเผาอ้อยในการเก็บเกี่ยวอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล กรณีรถตัดอ้อยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ขอความร่วมมือชาวไร้อ้อยใช้แรงงานตัดอ้อยสด เพื่อมิให้เกิดฝุ่นละอองสร้างมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน

๒. กรณีชาวไร้อ้อยที่อยู่ระหว่างการปลูกอ้อยในระยะที่ ๓ (ต่อ ๓) หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เมื่อทำการเพาะปลูกใหม่ ให้จัดพื้นที่วางแนวระยะร่องให้เหมาะสม เพื่อให้รถตัดอ้อยสามารถเข้าทำการตัดอ้อยในฤดูการเก็บเกี่ยวรอบต่อไป

๓. กำหนดพื้นที่ควบคุมการเผาอ้อยนับจากบริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายในเขตรัศมี ๕ กิโลเมตร กำหนดเป็นพื้นที่สีแดง และภายในเขตรัศมี ๑๐ กิโลเมตร กำหนดเป็นพื้นที่สีเหลือง โดยพื้นที่สีแดง "ห้ามเผาอ้อยเด็ดขาด" หากพบการเผาอ้อยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายทันที และพื้นที่สีเหลืองขอความร่วมมือชาวไร้อ้อย "ไม่เผาอ้อย" โดยเมื่อพบการเผาอ้อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการดับทันที พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผาอ้อยแก่ชาวไร้อ้อยด้วย

๔. ให้โรงงานน้ำตาล ทั้ง ๓ แห่ง จัดทำแผนการตัดอ้อยสด, แผนงานการสนับสนุนรถตัดอ้อย และแผนการรับซื้อใบอ้อย ในพื้นที่สีแดง ภายในเขตรัศมี ๕ กิโลเมตร และพื้นที่สีเหลือง ภายในเขตรัศมี ๑๐ กิโลเมตร นับจากบริเวณลานโพธิ์ ส่งให้จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ในการติดตามให้เป็นไปตามแผนงานที่ทางโรงงานเสนอไว้

๕. ให้อำเภอทุกอำเภอแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในฤดูการเก็บเกี่ยวระดับอำเภอ โดยกำหนดพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีเหลือง นับจากที่ว่าการอำเภอ หรือบริเวณศูนย์กลางชุมชนของอำเภอตามความเหมาะสม โดยกำหนดมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางของจังหวัดกำแพงเพชร

๖. ให้อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการกำหนดพื้นที่ "ปลอดเผาอ้อย ๑๐๐%" เพื่อขยายผลตามแนวทางพื้นที่นำร่อง "สระแก้ว Model" ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เพิ่มในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ ตำบล โดยให้ขยายผลเพิ่มจากปีที่ผ่านมา เมื่อดำเนินการกำหนดพื้นที่ตำบลนำร่องขยายผลแล้วรายงานให้จังหวัดกำแพงเพชรทราบ เพื่อประสานโรงงานน้ำตาล ทั้ง ๓ แห่ง จัดทำแผนการตัดอ้อยสด, แผนงานการสนับสนุนรถตัดอ้อยและแผนการรับซื้อใบอ้อยในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่ขยายผลร่วมกัน

๗. กรณีชาวไร่อ้อยพบเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยของตนเอง เพื่อแสดงว่าไม่มีเจตนาจงใจเผาอ้อยให้แจ้งเหตุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการดับทันที พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลพื้นที่ ปริมาณอ้อยไฟไหม้และสาเหตุการเกิดไฟไหม้ไร่อ้อยต่อสมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร โดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยฯ จัดเก็บข้อมูลและจัดทำสรุปข้อมูลรายงานให้จังหวัดกำแพงเพชรทราบ เมื่อสิ้นสุดการที่บอ้อยในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ ทั้งนี้ หากชาวไร่อ้อยไม่แจ้งเหตุไฟไหม้ จะถือว่าไม่เจตนาเผาไร่อ้อยเพื่อความสะดวกในการเก็บเกี่ยว หรือเพื่อเหตุอื่นใดก็ตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

๘. ให้โรงงานน้ำตาลและคณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงาน จัดเก็บข้อมูลประวัติปริมาณอ้อยไฟไหม้ที่ส่งเข้าโรงงาน และสาเหตุที่อ้อยไฟไหม้ กรณีชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานน้ำตาลเป็นรายเดิมกับปีการผลิตที่ผ่านมา (ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๖/๒๕๖๗) และจัดทำสรุปข้อมูลรายงานให้จังหวัดกำแพงเพชรทราบ เมื่อสิ้นสุดการที่บอ้อยในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยของชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้เข้าโรงงานรายเดิมเป็นประจำทุกปี (ซ้ำซาก) ต่อไป

๙. ขอความร่วมมือสมาคมชาวไร่อ้อยเขต ๖ กำแพงเพชร โรงงานน้ำตาล ทั้ง ๓ แห่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ "หยุดเผาอ้อยและใบอ้อย" เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นเตือนชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาอ้อยและใบอ้อย ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

๑๐. ขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาล ทั้ง ๓ แห่ง จัดทำข้อมูลบริหารจัดการใบอ้อยของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาหลังสิ้นสุดการที่บอ้อยของโรงงานน้ำตาล ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ เพื่อเป็นฐานข้อมูลการใช้ใบอ้อยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือการนำใบอ้อยไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกของชาวไร่อ้อยไม่ให้เผาใบอ้อย ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5)

๑๑. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการบริหารจัดการใบอ้อยหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการเผาใบอ้อย และขอความร่วมมือโรงงานน้ำตาลทั้ง ๓ แห่ง และโรงงานไฟฟ้าชีวมวลในการรับซื้อใบอ้อยเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต โดยขอให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับซื้อใบอ้อยติดไว้บริเวณหน้าโรงงานหรือจุดรับซื้อ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ชาวไร่อ้อยได้รับทราบโดยทั่วกัน

๑๒. ขอความร่วมมือเกษตรกรจังหวัด/อำเภอ/ตำบล สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ/ตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมเป็นพลังจิตอาสาสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการเผาอ้อย เผาวัสดุทางการเกษตร หรือวัสดุอื่น ๆ แก่เกษตรกรและประชาชนทราบ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชุม/กิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงเคาะประตูบ้านเล่าสู่กันฟัง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

๑๓. ให้อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ช่วยในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาอ้อยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นตามอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยลดปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อไปสู่จังหวัดกำแพงเพชรปลอดเผาอ้อยต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชาติป รุจนเสรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร